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Fundargerð 

Bogfiminefnd ÍSÍ 

 

Dagsetning: 17.07.2019 kl. 21:00 

Fundinn sátu: Guðmundur Örn Guðjónsson, Astrid Daxböck og Kelea Quinn. Haraldur hringdi inn 

og tjáðist samþykkur öllum breytingum en kæmist ekki á fundinn. Ólafur var veikur. 
Fundargerð ritaði: Guðmundur Örn Guðjónsson 

 

Á fundinum voru tekin upp eftirfarandi mál: 

1. Frá fyrri fundi hefur allt verið klárað nema stofnun sambands sem er í vinnslu. 

 

2. Tillaga frá Guðmundi um breytingar á reglugerð um dómara. 

2.1. Ákvörðun: Samþykkt einhljóma 

2.2. Guðmundur tekur að sér að birta reglugerðina 

 

3. Tillaga frá Guðmundi um breytingar á reglugerð um Íslandsmet. 

3.1. Ákvörðun: Samþykkt einhljóma 

3.2. Guðmundur tekur að sér að birta reglugerðina 

 

4. Tillaga frá Guðmundi um breytingar á reglugerð um Erlend mót. 

4.1. Ákvörðun: Samþykkt einhljóma 

4.2. Guðmundur tekur að sér að birta reglugerðina 

 

5. Tillaga frá Guðmundi um breytingar á reglugerð um siðanefnd og siðareglur. 

5.1. Ákvörðun: Samþykkt einhljóma 

5.2. Guðmundur tekur að sér að birta reglugerðina 

 

6. Tillaga frá Guðmundi um breytingar á reglugerð um Fulltrúa á þing og viðburði. 

6.1. Ákvörðun: Samþykkt einhljóma 

6.2. Guðmundur tekur að sér að birta reglugerðina 

 

7. Tillaga frá Guðmundi um breytingar á aldursflokkum, breyta U15 í U16 flokk til að samræmast 

meira Norðurlöndum vegna norðurlandameistaramóts ungmenna. 

7.1. Ákvörðun: Samþykkt einhljóma 

7.2. Guðmundur tekur að sér að birta reglugerðina 

 

8. Tillaga frá Guðmundi um breytingar á vegalengdum og skífustærðum fyrir Berboga, þar með 

talið á Íslandsmeistaramótinu 2019 ef enginn keppendi í berboga er mótfallinni því, sökum 

reglusettningar  

8.1. Ákvörðun: Samþykkt einhljóma 

8.2. Guðmundur tekur að sér að birta reglugerðina 

 

9. Tillaga frá Guðmundi um breytingar á reglugerð um Þjálfara. Guðmundur lagði til að fresta því 

til seinni fundar þar sem Guðmundur er enn að vinna í reglugerðinni. 

9.1. Ákvörðun: Frestað til síðari fundar. 
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10. Umræða: stutt um Norðurlandameistaramót Ungmenna frá Kelea. Stutt um Íslandsmót 

utanhúss 2019. 

Þökkum Alberti Ólafssyni varamanni fyrir að lesa yfir reglugerðir sambandsins og leggja til 

breytingar á orðalagi og stafsetningar villum. 

 

Fundi slitið kl. 21:10 

 

Áætlað er að næsti fundur verði haldinn 17.09.2019 kl. 21:00 


